

สาระ: ลูกที่แสนหวาน นี่คือเวลาที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งลูกดวงวิญญาณลูกผูกไว้เพื่อเล่นบทบาทของลูก บทบาทของแต่ละคนลูกกำหนดไว้ในสิ่งนี้

คำถาม: ลูกต้องทำความเพียรพยายามอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ?

คำตอบ: เพื่อที่จะอยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกต้องอุทิศตนอย่างสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดเป็นของลูก ลูกควรลืมทุกสิ่ง และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะสามารถอยู่เหนือบ่วงกรรมได้ ผู้ที่จดจำความมั่งคั่ง , ทรัพย์สินสมบัติและลูกๆ ฯลฯ ไม่สามารถอยู่เหนือบ่วงกรรมได้ ดังนั้นบาบาพูดว่า พ่อคือเจ้าแห่งคนจน ลูก ๆ ที่ยากจนอุทิศตนเองอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถลืมทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว

โอม ชานติ พ่อทางจิตหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตของท่าน สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ อย่างแน่นอนว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้เลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ว่าเวลานี้วงจรของ 84 ชาติเกิดกำลังจะจบสิ้นลง นี่เป็นเวลาที่ไม่มีขีดจำกัดที่ใหญ่มาก เป็นเวลาที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องไปจากเวทีเก่านี้และกลับบ้าน ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถไปที่นั่นได้ แน่แน่นอนว่าลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ เวลานี้คือตอนจบของการละเล่นนี้ เวลานี้คือตอนจบของความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด ในเวลานี้ทั้งหมดที่ผู้คนคิดว่าเป็นสวรรค์คือความตระการตาของมายา มีปราสาทราชวัง, รถยนต์ ฯลฯ มากมาย สิ่งนั้นเรียกว่าการแข่งขันของมายา เป็นการแข่งขันระหว่างนรกและสวรรค์ มีความสุขเพียงชั่วครู่และนั่นก็เป็นการล่อลวงของมายา ตามละครมีมนุษย์อยู่มากมาย ในตอนแรกมีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเพียงศาสนาเดียว เวลานี้เวทีกลับมาเต็ม เวลานี้วงจรกำลังจะจบสิ้นลงและทั้งหมดก็ตโมประธาน โลกก็ ตโมประธานเช่นกันและต้องกลับมาสโตประธาน ทั้งโลกต้องถูกทำให้ใหม่ โลกก็เฝ้าแต่กลับมาใหม่จากเก่า และเก่าจากใหม่นับครั้งไม่ถ้วน นี่คือการละเล่นที่คงอยู่ตลอดไป ลูกไม่สามารถพูดว่าการละเล่นนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใด การละเล่นดำเนินต่อเนื่องไปเป็นนิรันดร์เพียงลูกเท่านั้นที่รู้อะไร สิ่งนี้ ไม่มีใครอื่นรู้อะไร ลูกก็ไม่รู้อะไรมาก่อนที่ลูกจะได้รับความรู้เช่นนี้เช่นกัน แม้เหล่าเทพก็ไม่รู้อะไรถึงสิ่งนี้เพียงลูกบราห์มินของยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดเท่านั้นที่รู้อะไร สิ่งนี้ แล้วความรู้นี้ก็หายไป พ่อกำลังทำให้ลูกเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข ดังนั้นลูกยังต้องการอะไรอีก ? ลูกได้รับสิ่งที่ลูกต้องการจากพ่อแล้วและจึงไม่มีสิ่งใดที่จะหลงเหลือให้ได้รับ ดังนั้นพ่ออธิบายว่า ลูกเป็นผู้ที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ที่สุด ลูกคือคนแรกที่จะมาและเล่นบทบาท ดังนั้นลูกคือผู้ที่ต้องกลับไปก่อน นี่คือนิรันดร์ ลูกคือผู้ที่ได้รับการร้อยเข้าไปในลูกประจำก่อน นี่คือนิรันดร์ประจำของรูตรา มนุษย์ทั้งหมดในโลกจะถูกร้อยเข้าไปในเส้นด้าย พวกเขาจะทิ้งเส้นด้ายนั้นและไปยังอาณาเขตสูงสุด และแล้วพวกเขาจะถูกร้อยเข้าไปอีกครั้งในทำนองเดียวกัน ลูกประจำนั้นใหญ่มาก ซึ่งบาบามีลูกมากมาย ลูกผู้เป็นเทพ คือคนแรกที่มา นี่คือนิรันดร์ประจำที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งทั้งหมดจะถูกร้อยเหมือนลูกปิด ลูกประจำของรูตราและลูกประจำของวิชฌูได้รับการจดจำ ไม่มีลูกประจำของประชาบิดาบราห์มา ไม่มีลูกประจำของลูกบราห์มากุมารและกุมารี เพราะลูกขึ้นไปและลงมาและพ่ายแพ้ มายาทำให้ลูกตกลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหตุนี้เองลูกประจำของบราห์มินจึงไม่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อลูกสอบผ่านอย่างเต็มที่ ลูกประจำของวิชฌูจะถูกสร้างขึ้น ในความเป็นจริง มีต้นไม้อ่อนนุ่มของประชาบิดาบราห์มาด้วยเช่นกัน เมื่อลูกสอบผ่าน ก็จะกล่าวได้ว่ามีลูกประจำของ บราห์มาเช่นกัน ต้นไม้อ่อนนุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นมา ลูกประจำไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ ในเวลานี้ เพราะวันนี้ลูกกลับมาบริสุทธิ์แต่วันพรุ่งนี้มายาจะตบตีลูกและทำให้ลูกสูญเสียทุกสิ่ง และแล้วทุกสิ่งที่คุณหามาได้ก็จะสูญสิ้นไป แล้วลูกก็จะแตกสลาย คิดดูซิว่าลูกตกลงมาจากที่ใด ! พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ด้วยการทำตามศรัทธาของท่านลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ถ้าลูกพ่ายแพ้ทุกสิ่งก็จบสิ้น ก็เลสของต้นอาหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกจะต้องไม่พ่ายแพ้ต่อต้นอาหาราคะ เป็นสิ่งนี้ที่ลูกต้องเอาชนะ ด้วยการเอาชนะต้นอาหาราคะลูกจะกลายเป็นผู้ที่เอาชนะโลก ก็เลสทั้งห้าเหล่านี้เป็นศัตรูของลูกมาเป็นเวลาถึงครึ่งวงจรและจะไม่ปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพัง ทุกคนกำลังร้องไห้ออกมาว่าพวกเขาต้องโกรธ แต่จำเป็นต้องมีความโกรธนั้นเพื่ออะไร ? ทุกสิ่งสามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยความรักเช่นกัน ถ้าลูกอธิบายให้แกชโยมด้วยความรัก เขาก็จะบอกความจริงแก่ลูกอย่างรวดเร็ว พ่อพูดว่า พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรัก ดังนั้นลูก ๆ ต้องทำทุกสิ่งด้วยความรักเช่นกัน ไม่สำคัญว่าใครจะมีตำแหน่งอะไร แม้แต่คนที่มาจากกองทัพก็จะมาหาบาบา บาบาอธิบายให้พวกเขาด้วยเช่นกันว่า หากลูกต้องการไปสวรรค์ เพียงจดจำชีพบาบา พวกเขาได้รับการบอกว่า หากคุณตายในสนามรบ คุณจะไปสวรรค์ ในความเป็นจริงนี่คือสนามรบ ผู้คนเหล่านั้นตายในขณะที่ต่อสู้ในสนามรบแล้วพวกเขาก็ไปเกิดอีกชาติหนึ่งที่นี่เพราะพวกเขานำสันสการ์เหล่านั้นไปกับพวกเขา พวกเขาไม่สามารถไปสวรรค์ได้ ดังนั้น

บาบาเคยอธิบายให้กับพวกเขาว่า ด้วยการจดจำชีพบาบา ลูกสามารถไปสวรรค์เพราะสวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้ง ด้วยการจดจำชีพบาบา บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ถ้าลูกได้รับความรู้นี้แม้กระทั่งเพียงเล็กน้อย ความรู้ที่ไม่สูญสลายนี้จะไม่มียวันถูกทำลาย เมื่อลูก ๆ ได้จัดการชุมนุม ฯลฯ ปวงประชา ฯลฯ มากมายก็ถูกสร้างขึ้นมา ลูกคือกองทัพทางจิต มีแม่ทัพ, นายพล ฯลฯ ไม่กี่คนที่นี้ ปวงประชามากมายถูกสร้างขึ้นมา ผู้ที่อธิบายได้ดีจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ด้อย่างใดก็อย่างหนึ่ง มีเกรดหนึ่ง,สองและสามในบรรดาพวกเขาด้วย ลูกเฝ้าแต่ให้คำสอนแก่พวกเขาอย่างต่อเนื่องและบางคนก็กลายมาเป็นเช่นเดียวกับลูกอย่างแท้จริง บางคนแม้กระทั่งสามารถไปข้างหน้าซึ่งกันและกันทุกคน จะเห็นได้ว่าพวกเขาไปข้างหน้าซึ่งกันและกัน คนใหม่ไปข้างหน้าคนเก่า ถ้าลูกมีโยคะที่สมบูรณ์กับพ่อ ลูกสามารถไปได้สูงมาก ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับโยคะ ลูกต้องรู้สึกว่าคุณรู้นี้ง่ายมาก มีอุปสรรคในการจดจำระลึกถึงพ่อ พ่อพูดว่า เมื่อลูกรับประทานอาหาร รับประทานในการจดจำระลึกถึง อย่างไรก็ตาม บางคนอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นเวลาสองหรือห้านาที เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับใครก็ตามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงตลอดเวลา มายาพาลูกไปที่นั่นที่นั่นและทำให้ลูกลืมนั่น เมื่อลูกไม่จดจำใครนอกจากพ่อลูกก็จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือปวงกรรมของลูก ถ้ามีสิ่งใดเป็นของลูก ลูกก็จะจดจำสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ไม่มีสิ่งใดควรจะจดจำ บาบาที่เป็นตัวอย่าง ท่านจดจำอะไร? ท่านจดจำลูกของท่านหรือทรัพย์สินสมบัติของท่าน ฯลฯ ? ท่านจดจำลูก ๆ เท่านั้น พ่อจดจำลูกอย่างแน่นอนเพราะพ่อได้มาเพื่อให้คุณประโยชน์แก่ลูก ท่านจดจำทุกคนแต่กระนั้นก็ตามสติปัญญาของท่านก็ถูกดูดดึงไปยังดอกไม้ มีดอกไม้หลายประเภท บ้างก็ไม่มีกลิ่นหอม นี่คือนั่น พ่อเรียกได้ว่าเป็นนายของสวนและคนสวนเช่นกัน ลูกรู้ว่าผู้คนต่อสู้รบราและทะเลาะเบาะแว้งกันที่มาจากความโกรธอย่างไร พวกเขามีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมากมาย พ่ออธิบายว่าหากใครบางคนโกรธ ลูกควรจะต้องอยู่อย่างเงียบ ๆ ความโกรธคือวิญญาณปีศาจร้าย ลูกต้องตอบโต้กับวิญญาณปีศาจร้ายด้วยความสงบ ศรีมัททกวัตคีตา, คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพระเจ้าคือเพชรพลอยของคัมภีร์ทั้งหมด, พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่มาและบอกเราเกี่ยวกับหนทางของพระเจ้า หนทางของปีศาจและหนทางที่สูงส่ง ท่านให้ความรู้ของราชาโยคะ แล้วความรู้นี้ก็หายไป ลูกจะทำอะไรกับความรู้อันนี้เมื่อลูกได้กลายเป็นราชาเหนือราชา? ลูกได้รับรางวัลของ 21ชาติเกิดที่นั่นลูกจะไม่สำนึกภูมิตั้งใจว่านั่นคือผลของความเพียรพยายามนี้โดยเฉพาะ ลูกได้ไปสู่ยุคทองมาแล้วหลายครั้ง วงจรนี้ยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง ยุคทองและยุคเงินคือผลของความรู้อันนี้ ไม่ใช่ว่าลูกจะได้รับความรู้อันนี้ พ่อมาที่นั่นและให้ความรู้และผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ลูก พ่อได้บอกลูกแล้วว่าลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด เวลานี้จงจดจำพ่อผู้เดียวและลูกจะกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม จดจำตอนเริ่มต้นกลางและตอนจบของสิ่งสร้างและลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก พระเจ้าทำให้ลูกกลายเป็นเทพเจ้า อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ดีที่จะเรียกมนุษย์ที่มีชีวิตว่าเทพเจ้า มีสายใยอย่างลึกซึ้งระหว่างบราห์มา, วิษณุและชางก้า และแล้วบราห์มานี้จะกลายเป็นวิษณุ และชิวากี้เข้ามาในผู้นี้ ผู้ที่อยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนนี้เรียกว่าเทวดานางฟ้า ลูกต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้า ลูกมีนิมิต แต่มีฉะนั้นแล้วก็ไม่มียอะไรที่นั่น มีความเงียบสงบแล้วก็ภาพยนตร์และแล้วก็มีวิหิตูที่นี้ นี่คือการละเอียด แต่ลูกได้รับการบอกโดยสังเขปอีกครั้งว่า มานมานะบาฟ ! จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและจดจำวงจรโลกด้วยเช่นกัน ขณะที่นั่งอยู่ที่นี้ จดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เฝ้าแต่ลืมนดินแดนเก่าแห่งความทุกข์นี้ นี่คือการสละละทิ้งที่ไม่มีชีวิตจำกัดด้วยสติปัญญาของลูก ของพวกเขาคือการสละละทิ้งที่มีชีวิตจำกัด ผู้ที่อยู่ในหนทางของความสันโดษจะไม่สามารถให้ความรู้ของหนทางของครอบครัว การกลายเป็นราชาและราชินีคือหนทางของครอบครัว มีเพียงความสุขเท่านั้นที่นั่น ผู้คนเหล่านั้น (เช่นยาสซี) ไม่เชื่อในความสงบ มี เช่นยาสซีจำนวนมากหลายล้าน การเลี้ยงชีพหรือรายได้ของพวกเขาได้มาจากผู้ครองเรือนประการแรกลูกใช้เงินไปกับการทำทานและทำบุญแล้วลูกก็ทำธุรกิจที่เป็นบาปและดังนั้นลูกจึงกลายเป็นดวงวิญญาณบาป เวลานี้ลูกมีการแลกเปลี่ยนเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายแก่กันและกัน ผู้คนที่สร้างธรรมศาลา ฯลฯ จะได้รับผลดีในชาติเกิดต่อไปของเขา ผู้เดียวนี้คือพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัด นี่คือนั่นตรงและอีกหนึ่งนั่นคือทางอ้อม พวกเขาอุทิศทุกสิ่งแก่พระเจ้า อย่างไรก็ตามไม่มีใครทิวสำหรับสิ่งนี้ ชีพบาบาเป็นผู้ประทาน ท่านทิวใหม่ ? ศรีกฤษณะไม่ใช่ผู้ประทาน พ่อคือผู้เดียวที่ให้แก่ทุกคน ท่านไม่ได้รับ เมื่อลูกให้แก่ผู้ใดไปลูกจะได้รับการกลับมาสลับเท่า เมื่อคนจนให้แม่แต่สองรูปี พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนหลายล้านตอบแทน (ตัวอย่างของสุดามา) บารัตเคยเป็นนกระจอกทอง พ่อทำให้ลูกมั่งคั่งมาก มีความมั่งคั่งที่ไม่มีชีวิตจำกัดในวัดโสมนาถ ผู้คนเหล่านั้นรูดปล้นไปอย่างมากมาย มีเพชรและพลอยที่ใหญ่มากที่นั่น เวลานี้ลูกไม่สามารถเห็นเพชรพลอยเหล่านั้นได้ที่ใดเลย เพชรพลอยเหล่านั้นทั้งหมดถูกตัดออกไป และแล้วประวัติศาสตร์ก็ชำระอยู่ที่นั่นเหมือนทั้งหมดจะเต็มเปี่ยมสำหรับลูก เพชรและพลอยต่าง ๆ ที่นั่นจะเป็นเช่นก้อนหิน พ่อให้เพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายที่ทำให้ลูกกลับมามั่งคั่งมาก ดังนั้นลูกๆที่แสนหวานควรจะมีมีความสุขอย่างมาก ยิ่งลูกศึกษาเล่าเรียนมากเท่าไรพรอทของความสุขก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น เมื่อใครบางคนสอบผ่านการสอบที่สำคัญ สิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ในสติปัญญาของเขาว่า ฉันสอบผ่านสิ่งนี้แล้วกลายเป็นสิ่งนี้และทำสิ่งนั้น ลูกรู้เช่นกันว่าลูกจะกลายเป็นเทพเหล่านั้น เหล่านี้คือภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตในขณะที่เราจะมียชีวิตอยู่ที่นั่นในรูปที่มีชีวิต รูปภาพที่ลูกสร้างขึ้นมาจากไหน ? ลูกเห็นภาพเหล่านั้น

ด้วยนิมิตที่สูงส่ง รูปภาพมหัศจรรย์มาก บางคนคิดว่าบราห์มาทำรูปภาพเหล่านั้น ถ้าเขาได้เรียนรู้สิ่งนี้จากใครบางคน จะไม่มีเพียงบุคคลเดียวที่เรียนรู้สิ่งนั้น ผู้อื่นจะได้เรียนรู้สิ่งนั้นเช่นกัน ผู้นี้พูดว่า ฉันไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลย เป็นพ่อผู้ที่ทำภาพเหล่านั้นขึ้นมาด้วยนิมิตที่สูงส่ง รูปภาพเหล่านั้นทั้งหมดได้ทำขึ้นตามศรัทธา ไม่ใช่ภาพที่ทำโดยการกำหนดของมนุษย์ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกทำลาย ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของสิ่งเหล่านั้นจะหลงเหลืออยู่ เป็นจุดจบของโลกนี้ มีเครื่องประกอบของความเลื่อมใสศรัทธามากมาย ไม่มีสิ่งนั้นจะหลงเหลืออยู่ ทุกสิ่งจะไหม้ในโลกใหม่ ลูกได้กลายเป็นนายของสวรรค์มากมายหลายครั้งและแล้วมายาก็ทำให้ลูกป่วยแพ้ กิเลส, ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่เรียกว่ามายา ลูก ๆ ติดกับอยู่ในโชครวนของราวันมาครั้งวงจร ราวันเป็นศัตรูที่เก่าแก่ที่สุด อาณาจักรของเขาคงอยู่ต่อเนื่องมาครั้งวงจร เมื่อพวกเขาพูดว่าหลายแสนปี การคำนวณของครั้งต่อครั้งจึงไม่ถูกต้อง มีความแตกต่างมากมาย พ่อได้บอกลูกว่าช่วงเวลาของทั้งวงจรคือ 5000 ปี ไม่สามารถเป็น 8.4 ล้านเผ้าพันธุ นั่นคือการพูดโกหกเป็นอย่างยิ่ง เทพแห่งสุริยวงค์และจันทร์วางศ์ปกครองมาหลายแสนปี หรือ ? สติปัญญาของพวกเขาไม่ทำงาน ชันยาสซีเชื่อว่าหากพวกเขาคิดว่าตนเองผิดในเวลา นี้ สาวกทั้งหมดของพวกเขาจะจากพวกเขาไปแล้วก็จะมีการปฏิวัติ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ทำตามคำแนะนำของลูกในเวลา นี้และออกจากอาณาจักรของพวกเขาไป พวกเขาจะเข้าใจเล็กน้อยในเวลาสุดท้าย แต่ไม่ใช่เวลานี้ ผู้ที่มั่งคั่งจะไม่รับความรู้เช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อคือเจ้าแห่งคนจน ผู้คนที่มั่งคั่งจะไม่เคยอุทิศตนเองและประกาศสิทธิ์ในสภาพที่อยู่เหนือปวงกรรม พ่อคือนายหน้าค้าหุ้นที่ทรงพลังอย่างมาก พ่อรับจากคนยากจนเท่านั้น หากพ่อรับจากผู้ที่มีมั่งคั่งพ่อก็ต้องให้อย่างมากเท่านั้นเป็นการตอบแทน ผู้ที่มีมั่งคั่งแทบจะไม่มาเพราะพวกเขาต้องลิ้มทุกสิ่งที่นี่ ต่อเมื่อลูกไม่มีสิ่งใดอยู่กับลูก ลูกจึงสามารถไปถึงสภาพที่อยู่เหนือปวงกรรมของลูกได้ ผู้ที่มั่งคั่งไม่สามารถลิ้มได้ ผู้ที่ได้รับมรดกของพวกเขาในวงจรก่อนหน้านั้นจะทำเช่นนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เช่นที่พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรัก ในทำนองเดียวกันจงกลายเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรัก ห้ามมีความโกรธ ถ้าใครบางคนโกรธก็อยู่อย่างสงบเงียบ
2. ลิ้มโลกเก่าแห่งความทุกข์นี้จากสติปัญญาของลูกและกลายเป็นชันยาสซีที่ไม่มีขีดจำกัด จดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข แลกเปลี่ยนเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายซึ่งกันและกัน

พร: ขอให้ลูกเปลี่ยนงูพิษของกิเลสให้เป็นพวงมาลัยรอบคอของลูกและกลายเป็นภาพลักษณ์ของทาปาเซียเหมือนช่างก้า กิเลสทั้งห้าเป็นงูพิษสำหรับผู้คน แต่งูกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของลูกดวงวิญญาณโยคี ผู้ทำการทดลองกับโยคะ อนุสรณ์ของลูกบราห์มิน และพ่อบราห์มาในรูปที่ปราศจากร่าง, รูปทาปาซีของช่างก้ายังคงได้รับการกราบไหว้แม้กระทั่งทุกวันนี้ ประการที่สอง งูนี้กลายเป็นเวทีสำหรับลูกที่จะร้ายรำในความสุข เวทีทางจิตนี้ถูกแสดงไว้ในรูปของเวทีทางวัตถุ ดังนั้น เมื่อลูกได้รับชัยชนะเหนือกิเลส และแล้วลูกจะได้รับการกล่าวว่าเป็นดวงวิญญาณที่ทำการทดลองกับโยคะ และเป็นภาพลักษณ์ของทาปาเซีย

คติพจน์: ผู้ที่มีธรรมชาติที่อ่อนหวานและสงบ จะเป็นอิสระจากการถูกจู่โจมโดยวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธ

*** โอม ขานติ ***